



## รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 11

ประจำเดือนมีนาคม 2558

---

ในเดือนมีนาคม 2558 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

### กระบวนการประชุมหารือเกี่ยวกับ FLEGT

การประชุมมีขึ้นวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ สำนักงานเลขานุการฯ และคณะทำงานกลุ่มย่อย เพื่อหารือกระบวนการการประชุมหารือเกี่ยวกับ FLEGT ในระดับภูมิภาคในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมเสนอว่าในการจัดการประชุมระดับภูมิภาค ควรจะกล่าวถึงการดำเนินงานของ FLEGT ในประเทศไทย และ FLEGT สามารถตอบโจทย์และจัดการปัญหาของหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสวนป่าได้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงกระบวนการและออกแบบกระบวนการที่จะจัดขึ้นดังกล่าว

### การประชุม Bi-monthly Meeting

การประชุมมีขึ้นวันที่ 11 มีนาคม 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ สำนักงานเลขานุการฯ ดร.สมฤดี นิโครวัฒน์ยั้งยง ที่ปรึกษาอียู เฟล็กที สถาบันป่าไม้แห่งยุโรป และ คุณ Bruno Cammaert เจ้าหน้าที่ป่าไม้, EU FAO FLEGT Programme เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดแผนการทำงานของ TEFISO ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2558 สำนักงานเลขานุการฯชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดจ้างบริษัทมาดำเนินการทำ วิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน FLEGT ในประเทศไทย และเสนอหัวข้อที่จะนำมาหารือในการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย เรื่องกระบวนการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับภูมิภาคของกรมป่าไม้ (Hub) ครั้งต่อไป โดยดร.สมฤดีและ Mr. Bruno ได้ช่วยให้ความเห็นและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนงานดังกล่าว ทั้งนี้คุณ Bruno และ ดร.สมฤดีแนะนำให้ทางสำนักงานเลขานุการฯ จัดทำ Road map เกี่ยวกับการดำเนินงาน FLEGT ในประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการดังกล่าวในประเทศไทย

## **การประชุม กระบวนการมีส่วนร่วมส่วนภูมิภาค**

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมหารือต่อจากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่อง กระบวนการประชุมหารือเกี่ยวกับ FLEGT โดยครั้งนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับกำหนดการ สถานที่เปิดตัวโครงการ และการแบ่งหน้าที่ในการจัดเตรียมเนื้อหาของกระบวนการ ดร. สมฤดี ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุม FLEGT Week ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยในงานดังกล่าวได้มีการหารือระหว่างผู้แทนประเทศไทย คือ ผอ.สภทท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการความร่วมมือระหว่างประเทศและคุณ Luca Perez ผู้แทนจากสหภาพยุโรป (ทางด้านเทคนิค) โดย ผอ.สภทท์ ได้ส่งร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย (LD) ให้แก่คุณ Luca เป็นที่เรียบร้อย

## **วิดีโอโปรโมทการดำเนินงานเฟล็กทีในประเทศไทย**

ในเดือนนี้มีการประชุมคัดเลือกบริษัทเพื่อมาจัดทำวิดีโอโปรโมทการดำเนินงานเฟล็กทีในประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการได้คัดเลือก บริษัท toysence เป็นผู้ดำเนินการจัดทำวิดีโอดังกล่าว

## **อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash drive)**

บริษัท บ้านรวมศิลป์ ได้ส่งตัวอย่างอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (แฟลชไดรฟ์) แบบพิเศษ ที่ทางสำนักงานเลขานุการฯได้ดำเนินการสั่งซื้อ โดยภายในอุปกรณ์ดังกล่าว จะบรรจุข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร เกี่ยวกับโครงการการดำเนินงานเฟล็กทีในประเทศไทย เพื่อใช้ในการโปรโมท FLEGT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจถึงขบวนการดังกล่าวมากขึ้น